

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๕๙  
วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นในร่างบทบัญญัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อวางแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนสูงสุดเสียชีวิตและจะเลื่อนผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้น หากคะแนนเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งลำดับที่สองมีคะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน ที่ประชุมมีความเห็นในเบื้องต้นว่า สมควรกำหนดให้มีการจัดเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่อีกครั้ง โดยไม่นำคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นมาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้ค้างพิจารณาในประเด็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกซึ่งได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นลำดับที่สองให้สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่ได้หรือไม่

๒. ในกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเสียชีวิตก่อนการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุมมีความเห็นในขั้นนี้ว่า สมควรกำหนดให้พรรคการเมืองเปลี่ยนตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ในกรณีหากเสียชีวิตในวันใกล้ ๆ วันเลือกตั้ง ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้ทันแล้ว สมควรจะให้นำคะแนนที่ผู้นั้นได้รับมาคำนวณด้วยมิใช่ตัดทิ้งไป

๓. ในกรณีที่คะแนนเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่มีคะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งซึ่งเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นลำดับที่สองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ควรจะต้องนำคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งซึ่งเสียชีวิตมารวมคำนวณสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อด้วย

๔. ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปพิจารณาศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ปรับปรุงร่างบทบัญญัติให้ชัดเจนว่า ในเขตเลือกตั้งใดที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดจะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้อีกหรือไม่

(๒) ให้ศึกษากรณีที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในบางหน่วยเลือกตั้ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้ว จะมีผลกระทบต่อภาระลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งอื่นหรือไม่ พร้อมทั้งให้กำหนดเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์

วิทยากรเชี่ยวชาญ

ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

เลขานุการกรรมการ คนที่สอง

ผู้ตรวจทาน